

## TASCO บุกกำไร Q3/64 ที่ 378 ลบ. ส่วน 9 เดือน กำไร 1.66 พันลบ.



สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย - 10 พ.ย. 64 17:47 น.

TASCO เผยไตรมาส 3/64 ยอดขายยางมะตอย อยู่ที่ 0.3 ล้านตัน จากช่วงโลว์ซีซั่น ทำมีกำไรสุทธิ 378 ล้านบาท ส่วน 9 เดือน มีกำไร 1,668 ล้านบาท พร้อมได้รับคำสั่งใหม่ทดแทนส่วนสุดท้ายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้จำนวน 271 ล้านบาทแล้ว

บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 3/64 มีกำไรสุทธิ 378 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,862.40 ล้านบาท ส่วน 9 เดือน มีกำไรสุทธิ 1,668.11 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2,797.55 ล้านบาท

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/ 64 บริษัทฯ มียอดขายยางมะตอยรวมอยู่ที่ 0.3 ล้านตัน แบ่งเป็นตลาดในประเทศจำนวน 0.12 ล้านตัน และตลาดต่างประเทศจำนวน 0.18 ล้านตัน ส่งผลให้มีรายได้รวม 6,866 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 378 ล้านบาท

"ยอดขายยางมะตอยโดยรวมในไตรมาส 3/64 อ่อนตัวลง เกิดจากยอดขายที่ลดลงของตลาดในประเทศเนื่องจากไตรมาสที่ 3 ถือเป็นช่วง Low season เพราะเป็นช่วงท้ายของการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 64 ส่งผลให้ราคายางมะตอยในประเทศนั้น มีการปรับตัวลดลง"

ส่วนยอดขายในตลาดต่างประเทศนั้น ราคายางโดยรวมนั้นยังอยู่ในระดับที่สูง สอดคล้องกับทิศทางราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้นจาก 69.1 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล มาเป็น 73.2 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล กลยุทธ์การเลือกตลาดขายยังเป็นไปได้ด้วยดี บริษัทฯ ยังคงมียอดขายในตลาดต่างประเทศที่ดี ถึงแม้ตลาดบางประเทศนั้นเข้าช่วงช่วงฤดูฝน รวมถึงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย

สำหรับประเด็นเรื่องต้นทุน บริษัทฯ ได้เริ่มมีการใช้น้ำมันดิบชนิดทดแทนในการผลิตยางมะตอยตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2564 แต่ด้วยการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีส่งผลให้บริษัทฯ ยังคงมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดี ทามกลางสภาวะน้ำมันดิบขาขึ้นอย่างไรก็ตาม จากการที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้บริษัทฯ ท้าการปรับที่ขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงจากการประกันราคาสินค้าจำนวน 204 ล้านบาทในไตรมาสปัจจุบัน" นายชัยวัฒน์กล่าว

ทั้งนี้ในเดือน ต.ค.64 โรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับคำสั่งใหม่ทดแทนส่วนสุดท้ายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในปี 61 จากบริษัทประกันภัย เป็นจำนวนเงิน 34 ล้านริงกิต หรือเทียบเท่าประมาณ 271 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### ลักษณะธุรกิจของ TASCO

บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ ปี 2522 ปัจจุบันบริษัทฯ บริษัทย่อยกิจการร่วมค้า และ บริษัทร่วม (กลุ่มบริษัทฯ) เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยสำหรับนำไปใช้ในการก่อสร้างถนน และซ่อมบำรุงผิวการจราจร ทางยกระดับ ผิวทางวิ่งขึ้นลง ของสนามบิน ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังผู้นำเข้าและผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนในทวีปแอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ

เรียบเรียง จารุวรรณ เขียวยิ่งพานิช  
อีเมล: charuwan@efinancethai.com  
อนุบดี อนุภักดิ์ สิประเสริฐสุนทร

TAGS:

หุ้น TASCO (/tag/หุ้น TASCO )

ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ (/tag/ ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ )

ทีบีทีเอสพี (/tag/ ทีบีทีเอสพี )

ยอดขายยางมะตอย (/tag/ ยอดขายยางมะตอย)